



## หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ ตามโครงการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

โครงการ ที่ 2	ทุนสนับสนุน Fellowship in Training เพื่อการอบรม Elective ในต่างประเทศ
จุดมุ่งหมาย	เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และปฏิบัติงานให้แก่แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดและสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณสมบัติของผู้รับทุน	ต้องเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในปีสุดท้ายของหลักสูตร (resident ปี 3 หรือ fellow ปี 2)
เงื่อนไขของการรับทุน	<ol style="list-style-type: none"><li>1) ผู้รับทุนเป็นผู้ติดต่อหาสถาบันที่จะไป elective เอง และต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไป</li><li>2) ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เดินทางไป elective</li><li>3) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมโลหิตวิทยาฯ เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน</li><li>4) ผู้รับทุนจะต้องมีใบประเมินผลจากสถาบันที่ไปอบรม และภาพถ่ายระหว่างการอบรมแนบพร้อมรายงานส่งให้สมาคมฯ ภายใน 1 เดือน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม</li></ol>
จำนวนทุน	ปีละไม่เกิน 4 ทุน โดยมีระยะเวลาในการ elective ไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์
จำนวนเงินทุนที่สนับสนุน	ประเทศในเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น ทุนละไม่เกิน 80,000 บาท ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท ประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกา ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท <ul style="list-style-type: none"><li>• ทั้งนี้สมาคมฯ จะจ่ายเงินทุนให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินจำนวนดังกล่าวข้างต้น และผู้รับทุนจะต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน</li></ul>
การจ่ายเงินทุน	งวดที่ 1: จ่ายร้อยละ 70 ของจำนวนเงินทุนที่ขอ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติทุนแล้ว งวดที่ 2: จ่ายส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับทุนเดินทางกลับมา และส่งใบประเมิน รายงาน พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่าย (ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม (หากมี) และอื่นๆ ที่จำเป็น)
รอบระยะเวลาในการยื่นใบสมัครขอรับทุน	เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนปีละ 2 รอบ ดังนี้ <b>รอบที่ 1:</b> สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป Elective ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของปี จะต้องยื่นเอกสารการสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน และจะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม <b>รอบที่ 2:</b> สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป Elective ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี จะต้องยื่นเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีก่อนหน้าที่จะอบรม Elective และจะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน



## ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน Fellowship in Training เพื่อไป Elective ในต่างประเทศ

### ส่วนที่ 1: ผู้ขอรับทุน

ชื่อ-นามสกุล			
ตำแหน่งทางวิชาการ			
หน่วยงานที่สังกัด			
โทรศัพท์ติดต่อ	โทรศัพท์:	โทรสาร:	มือถือ:
อี-เมลล์			
เลขที่บัตรประชาชน	อายุ:	ปี วัน/เดือน/ปีเกิด:	

### ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม Elective ในต่างประเทศ

สถาบันที่จะไปอบรม	
เมือง/ประเทศ	
เป้าหมายในการอบรม	
หัวหน้าหน่วยที่จะไปอบรม	
ช่วงเวลาที่จะเข้าอบรม	
หัวหน้าต้นสังกัดที่อนุมัติ	

### ส่วนที่ 3: เอกสารแนบสำหรับประกอบการขอทุนครั้งนี้

- หนังสือรับรอง/อนุมัติจากต้นสังกัด
- หลักฐานการตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงานของสถาบันที่จะไปฝึกอบรม

ลงชื่อผู้ขอรับทุน \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_